

Số: ~~170~~ /BC- UBND

Tuy Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện – khóa X

Thực hiện Văn bản số 16/TTHĐND ngày 19/11/2014 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện xin báo cáo kết quả xử lý, giải quyết, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT, ĐIỆN VÀ DÂN SINH

1. Về đời sống, sản xuất

Cử tri xã Phước Thuận đề nghị UBND huyện quan tâm sớm có kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân khu tái định cư Đồng Sam – Quảng Vân, Phước Thuận

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cho Ban quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp nhân dân, tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân khu tái định cư Đồng Sam – Quảng Vân, Phước Thuận.

2. Về điện, dân sinh

2.1. Cử tri các xã: Phước Hòa, Phước Thắng đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm có kế hoạch đầu nối hệ thống điện tại các khu dân cư trên địa bàn 02 xã Phước Hòa, Phước Thắng để đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ sắp đến.

Trả lời:

Hiện nay, Điện lực Tuy Phước đang tiến hành thi công đầu nối và sang tải tại địa bàn 2 xã nêu trên.

2.2. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị Điện lực Tuy Phước trồng thêm trụ điện, đoạn từ nhà ông Hay đến nhà ông Bá và đoạn từ nhà ông Ngọc đến nhà ông Nhu ở thôn Trung Thành, xã Phước Lộc để giúp các hộ dân (khoảng 20 hộ) kéo điện sinh hoạt về nhà, vì hiện nay trụ tổng quá xa (cách 300 mét) nên điện áp rất yếu.

Trả lời:

Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã Phước Lộc, Điện Lực Tuy Phước đã lập danh mục đầu tư xây dựng theo dự án KFW giai đoạn 2 và trình Ban quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Hiện các cấp có thẩm quyền đang triển khai các bước tiếp theo.

II. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Cử tri xã Phước Hiệp phản ánh: Hiện tại nhiều công trình dân sinh trên địa bàn xã Phước Hiệp đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến; tuy nhiên, nguồn thu ngân sách của địa phương rất thấp nên không thể tự đảm bảo kinh phí để xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình sau:

+Tràn cây Me tại thôn Đại Lễ, hàng năm bị sạt lở rất nhiều, hiện có 26 hộ dân đang sinh sống khu vực lân cận bị ảnh hưởng;

+Kiên cố hóa đê sông đoạn từ tràn cây Me tới thôn Lục Lễ.

Trả lời:

Trong năm 2014, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, UBND huyện đã lập dự án và tiến hành gia cố, kiên cố các tuyến đê sông, đê biển xung yếu, bức xúc theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn huyện, trong đó có dự án Đê sông Tân An thuộc 02 xã Phước Quang, Phước Hiệp với chiều dài 2.500m, tổng kinh phí thực hiện là 31.500 triệu đồng, (trong đó đoạn thượng lưu cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp đã thực hiện kiên cố là 1.200m đê sông); đồng thời trong tháng 10/2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí để tiếp tục kiên cố đoạn hạ lưu cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp với chiều dài 500m.

Kiến nghị của cử tri về kiên cố đê sông, đoạn từ tràn cây Me, thôn Đại Lễ đến thôn Lục Lễ, UBND huyện ghi nhận và giao trách nhiệm cho Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện sớm kiểm tra, đề xuất kế hoạch đầu tư, kiên cố trình UBND huyện xem xét quyết định.

2. Cử tri thị trấn Tuy Phước kiến nghị:

- Khi thi công đường vành đai thị trấn Tuy Phước, một con mương mới đã được xây dựng để phục vụ việc tưới, tiêu cho các cánh đồng lân cận nhưng đơn vị thi công không làm cống hoặc cầu bắt qua mương nên hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn. Mặt khác, vì trong khi qui hoạch công trình đường vành đai Đông Bắc thị trấn Tuy Phước không có hệ thống thoát nước ra sông Hà Thanh nên sẽ gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp các vùng phụ cận. đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra và khắc phục.

Trả lời:

Dự án Khu đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước có xây dựng mới tuyến mương dọc theo đường vành đai để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và thoát nước mặt trong khu dân cư ra sông Hà Thanh. Hiện nay, đơn vị thi công đã lắp đặt cống tại tuyến mương nối với mương chính để nhân dân

đi lại; sau khi hoàn chỉnh dự án sẽ sử dụng bờ muong phía Đông (rộng 1m) để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân. Đồng thời, do đang trong quá trình thi công nên một số cống thoát nước bị đất vùi lấp. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện làm việc với đơn vị thi công cho khơi thông để phục vụ kịp thời cho vụ sản xuất Đông Xuân 2014-2015.

- Thi công đê sông ngăn mặn hạ lưu đập Cây Dừa không làm hệ thống thoát nước nên gây ngập úng diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở Đới 4, thôn Trung Tín 2. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra và khắc phục

Trả lời:

Theo hồ sơ thiết kế của công trình: Đê sông ngăn mặn hạ lưu đập cây Dừa, thị trấn Tuy Phước đã được duyệt, tại vị trí muong cũ thoát ra sông Hà Thanh có xây dựng cống mới đường kính 1,00m; tuy nhiên, có một vài đám ruộng không tiếp giáp với muong chính vào cống. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện làm việc với UBND thị trấn Tuy Phước và đơn vị thi công cho đắp đoạn muong mới để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước các đám ruộng cục bộ nêu trên.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp Trạm y tế xã Phước Nghĩa; vì cứ đến mùa mưa lũ, Trạm bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn trong việc khám, chữa bệnh và xử lý trang thiết bị y tế.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 quy định “ Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng và kênh muong nội đồng; xây dựng Trường học đạt chuẩn; **xây dựng Trạm y tế xã**; xây dựng Nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản”. Cụ thể : “ Đối với các huyện, thị xã còn lại (trong đó có huyện Tuy Phước), vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ tối đa đến 50% (trong đó Trung ương 40%, tỉnh hỗ trợ 10%); ngân sách huyện, xã kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn đảm bảo phần còn lại.

Đồng thời căn cứ vào Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 26/12/2011 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 03-CTHĐ/HU của Huyện ủy (Khóa XIX), Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuy Phước, giai đoạn 2011-2015 chưa quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Vì vậy, đề nghị UBND xã Phước Nghĩa báo cáo kế hoạch danh mục và kế hoạch vốn đầu tư Trạm y tế xã cho các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, huyện để có cơ sở xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh. Riêng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách huyện để đầu tư Trạm y tế xã, thị trấn, UBND huyện sẽ trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện xem xét trong thời gian đến.

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Tài nguyên

Cử tri các xã: Phước Lộc, Phước Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; vì hiện nay công tác này thực hiện rất chậm.

Trả lời:

Năm 2009, UBND huyện triển khai Dự án VLAP trên địa bàn huyện đến tháng 6 năm 2013 Dự án kết thúc, kết quả UBND huyện đã ký 106.108 giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tiến hành giao giấy CNQSD đất cho nhân dân, ngày 19/3/2013, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch giao giấy CNQSD đất cho nhân dân theo Dự án VLAP (kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND). Kết quả cho đến nay mới giao được 86.880 giấy, đạt 82,7% so với kế hoạch còn chậm. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể: Ngày 13/02/2014, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 77/UBND-TNMT về việc xử lý những hồ sơ còn tồn đọng theo Dự án VLAP để tiếp tục giao giấy CNQSD đất cho nhân dân, tiếp đến ngày 09/9/2014 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 739/UBND-TNMT về việc đẩy nhanh tiến độ giao giấy CNQSD đất thuộc Dự án VLAP và cấp giấy CNQSD đất đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, nhưng đến nay tiến độ còn chậm.

Nguyên nhân tiến độ thực hiện công tác này chậm so với kế hoạch là do UBND các xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo và họp xét đối với các trường hợp chưa được cấp giấy CNQSD đất theo Dự án VLAP; đồng thời không bố trí thời gian hướng dẫn các gia đình, cá nhân có giấy CNQSD đất (đã được UBND huyện ký) kê khai các khoản nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định, để chuyển cho Văn phòng đăng ký QSD đất huyện lập phiếu chuyển thông tin chuyên Chi cục Thuế huyện xác định nghĩa vụ tài chính, sau khi công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính xong thì mới được tiến hành giao giấy CN QSD đất cho nhân dân. Giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất ở cho nhân dân.

2. Môi trường

2.1. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thuận Đức; vì Công ty không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường; đồng thời cho di dời lò trộn bê tông nhựa của Công ty cách xa khu dân cư để giảm khói, bụi.

Trả lời:

Ngày 04/8/2014, thực hiện Kế hoạch kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện phối hợp các ngành của huyện và địa phương đã kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thuận Đức. Qua kiểm tra thực tế, tại khu vực khai thác chế biến đá của Công ty TNHH Thuận Đức còn tồn tại một số nội dung sau:

- Công tác tưới ẩm khu vực sản xuất, chế biến khoáng sản, phun nước tạo ẩm đường ra vào khu vực khai thác và đường vận chuyển sản phẩm chưa thường xuyên;

- Thiết kế xây dựng ống khói trạm trộn bê tông nhựa chưa đúng theo cam kết bảo vệ môi trường; bể lưu chứa nước phun ẩm tại ống khói trạm trộn còn thấp;

- Bể lắng thoát nước mặt tại khu vực Đông Nam chưa đảm bảo;

- Chưa xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải mang theo dầu mỡ tại xưởng sửa chữa xe, máy thi công;

Từ những tồn tại trên, theo đề nghị của các ngành chức năng của huyện, ngày 21/10/2014, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 869/UBND-TNMT yêu cầu Công ty TNHH Thuận Đức khắc phục những tồn tại của Doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản khắc phục. Giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tiếp tục phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện Văn bản chỉ đạo trên của UBND huyện đối với Công ty TNHH Thuận Đức và báo cáo kết quả cho UBND huyện.

2.2. Cử tri các xã: Phước Thành, Phước Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm quy hoạch nơi đổ rác tập trung để xử lý, vì hiện nay trên địa bàn xã Phước Thành không có điểm đổ rác tập trung nên nhân dân vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, có kế hoạch mở rộng địa bàn thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn các xã: Phước Thành và Phước Sơn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời:

Theo Quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện Tuy Phước không quy hoạch bãi chôn lấp rác mà chỉ quy hoạch bãi tập kết phân loại rác và trung chuyển; vì vậy rác thải thu gom trên địa bàn huyện Tuy Phước được đưa vào xử lý tại bãi rác Long Mỹ; sau khi khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cát Nhơn xây dựng

xong và đi vào hoạt động, việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thu gom các xã khu vực phía Bắc huyện Tuy Phước sẽ được đưa vào xử lý tại khu xử lý chất thải rắn xã Cát Nhon.

- Việc kiến nghị mở rộng thu gom rác thải trên địa bàn huyện Tuy Phước (trong đó có xã Phước Thành, Phước Sơn) nhằm giải quyết môi trường, góp phần đảm bảo sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của nhân dân là hết sức chính đáng; tuy nhiên, vì trước mắt, ngân sách huyện chưa đủ khả năng nguồn vốn để bố trí kinh phí đầu tư thêm phương tiện cho BQL Nước sạch và VSMT huyện; hiện nay, phương tiện và nguồn nhân lực thực hiện công tác thu gom rác thải công tác thu gom rác thải của BQL Nước sạch và VSMT huyện chưa đủ điều kiện để mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt theo kiến nghị của cử tri. Do đó, yêu cầu UBND các xã, trong đó có xã Phước Thành, Phước Sơn triển khai thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại địa bàn theo Đề án thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại cộng đồng dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Tuy Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/5/2014.

2.3. Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện cần có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khi xây dựng khu cải táng thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa.

Trả lời:

Đề di dời và cải táng mộ bị ảnh hưởng đến Dự án xây dựng Quốc lộ 19 và các dự án khác trên địa bàn huyện; đồng thời, về lâu dài có thêm quỹ đất mai táng người quá cố tại địa phương, UBND tỉnh đã giao đất mở rộng nghĩa địa thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa tại Quyết định 2993/QĐ-UBND ngày 08/9/2014.

Về vị trí mở rộng nghĩa địa thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, khu dân cư cách xa với điểm cải táng khoảng 200 mét và cách xa khu mai táng khoảng 300 mét. Mặt khác, theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giữa khu nghĩa địa mới và khu dân cư gần nhất có núi che chắn. Do đó, vị trí mai táng, cải táng khu vực mở rộng nghĩa địa Huỳnh Mai không ảnh hưởng về môi trường tới khu dân cư.

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Cử tri xã Phước Nghĩa phản ánh: Tuyến đường ĐH42, đoạn từ công ông Giảng đến tràn Trà Bu, xã Phước Nghĩa hiện đã bị xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn. Mặt khác, các hộ dân ở dọc hai bên lề đường lấn chiếm hành lang, lòng, lề đường để làm mái hiên, cổng ngõ ra vào; thêm vào đó, cây cối mọc um tùm che phủ tuyến đường, làm mất cảnh quan và che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Tuyến đường ĐH 42, đoạn đường từ cống Ông Giàng đến tràn Trà Bu thuộc địa phận thị trấn Tuy Phước hiện mặt đường đang khai thác ở mức độ trung bình, chưa phát sinh hư hỏng; tuy nhiên, đoạn này thường bị ngập úng khi mưa xuống, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường. Nguyên nhân do trước đây đất khu vực dọc hai bên đoạn tuyến qui hoạch thành khu dân cư, nhưng việc xây dựng hạ tầng thoát nước không có; các hộ dân sau khi đấu giá đất ở tự tôn nền và xây dựng nhà ở; việc tôn nền cao hơn mặt đường giao thông dẫn đến tình trạng đọng nước trên đường mỗi khi mưa xuống. Hiện tuyến đường đang được UBND huyện lập dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp trong giai đoạn 2016 – 2020.

Mặt khác, trên dọc tuyến đường ĐH 42, các hộ dân ở dọc hai bên lề đường lấn chiếm hành lang, lòng lề đường để làm mái hiên, cổng ngõ ra vào; thêm vào đó, cây cối um tùm che phủ tuyến đường, làm mất cảnh quan và che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông theo phản ánh của cử tri là đúng. Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND thị trấn Tuy Phước trước mắt cho san gạt hạ thấp phần tôn nền của các hộ dân (phần đấu nối vào đường) và tạo độ dốc để nước thoát về phía tràn Trà Bu; xây dựng kế hoạch thoát nước lâu dài cho khu vực này trong năm 2015 nhằm giải quyết vấn đề đọng nước trên mặt đường; đồng thời, tổ chức triển khai phát quang cây cối mọc trùm lấn che khuất tầm nhìn và giải tỏa đối với các trường hợp coi nói lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trước tết Nguyên đán Ất Mùi để đảm bảo an toàn giao thông.

2. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện quan tâm sớm có kế hoạch khảo sát, đầu tư xây dựng công trình cầu Huỳnh Đông trên tuyến đường xã Phước Hòa thuộc hệ thống đê Đông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 140/BC-UBND ngày 06/10/2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo: UBND huyện Tuy Phước chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương để có kế hoạch đầu tư xây dựng, nếu kinh phí đầu tư lớn, UBND huyện Tuy Phước báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong suốt mùa mưa lũ.

Trả lời:

Cầu Huỳnh Đông, thôn Huỳnh Giản Nam xã Phước Hòa, có chiều dài 72m, rộng 1,5m, hiện là cầu tạm bằng tre gỗ. Đây là cầu trên đường độc đạo đi vào thôn Huỳnh Giản Nam. Do nguồn vốn đầu tư xây dựng kiên cố cây cầu này lớn, dự kiến khoảng 5.000.000.000 đồng nên UBND huyện đã đưa vào chương trình xin cấp trên đầu tư xây dựng vào giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 17/6/2013, UBND huyện đã có Văn bản số 409/UBND – XD báo cáo nhu cầu đầu tư cầu dân sinh tại khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao và đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa vào chương trình hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh. Hiện nay, UBND huyện đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để xây dựng kiên cố cầu Huỳnh Đông nhằm phục vụ nhân dân ở khu vực đi lại được an toàn. Giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan tiến hành bước chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng cầu trong năm 2015 và có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu Huỳnh Đông trong giai đoạn 2016 – 2020 trình UBND huyện xem xét.

3. Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị UBND huyện sớm triển khai thi công Tuyến Tỉnh lộ ĐT 640, đoạn từ cầu Ông Đô đến cuối thị trấn Tuy Phước, vì hiện nay đã bị hư hỏng, xuống cấp quá nhiều. Kế hoạch đầu tư cho công trình này đã được UBND tỉnh phê duyệt và Sở Giao thông vận tải đã công bố dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này từ cuối năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai thực hiện?

Trả lời:

Kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640, đoạn từ cầu Ông Đô đến cuối thị trấn Tuy Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án vào cuối năm 2013; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hiện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, Dự án đang được UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư thẩm định nguồn vốn và nguồn phân bổ vốn ngân sách trung ương, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2018. Hiện nay, UBND huyện đang sử dụng từ nguồn ngân sách huyện để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình chờ đợi Dự án triển khai xây dựng, các hư hỏng của đoạn đường này đều được UBND huyện kịp thời kiến nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường tiến hành sửa chữa; bên cạnh đó, tại các vị trí hư hỏng nặng, bức xúc về an toàn giao thông UBND huyện đã trích từ nguồn ngân sách huyện để sửa chữa kịp thời.

4. Cử tri xã Phước Quang đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã, đoạn phía Tây từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đến trước nhà ông Lý Trung Dung, thôn Lương Quang, xã Phước Quang (dài khoảng 200 mét); vì đoạn đường này vốn đã bị trũng thấp, thường xuyên ngập úng trong mùa mưa lũ, nhân dân đi lại rất khó khăn, lại càng trở nên trũng thấp, ngập úng từ khi tuyến đường Bình Định – Gò Bồi, đoạn từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đi cầu Vạn, xã Phước Hòa được đầu tư nâng cấp.

Trả lời:

Tuyến đường liên xã Phước Quang – Phước Hưng (Từ ngã 3 ông Kẹ của xã Phước Hưng đến trường THPT số 2 Tuy Phước); UBND xã Phước Quang quản lý đoạn từ trường THPT số 2 Tuy Phước đến giáp giới với xã Phước Hưng tại cống Ngõ Thu An. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng chức năng kiểm tra hiện trường, kết quả: Đoạn đường phía Tây từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đến trước nhà ông Lý Trung Dung, thôn Lương Quang, xã Phước Quang hiện mặt đường đang khai thác ở mức độ trung bình, chưa phát sinh hư hỏng; tuy nhiên đoạn này bị trũng thấp, khi có mưa lớn nước thoát không kịp nên dẫn đến ngập úng.

Nguyên nhân: Đoạn đường trước cổng phụ của Trường THPT số 2 Tuy Phước bị trũng do đoạn đường hai phía có độ dốc hướng về vị trí này. Ý kiến cho rằng việc nâng cấp tuyến đường Gò Bồi – Bình Định, đoạn từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đi cầu Vạn, xã Phước Hòa là nguyên nhân dẫn đến ngập úng đoạn đường này là chưa chính xác; vì tuyến đường Gò Bồi – Bình Định, đoạn từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đi cầu Vạn, xã Phước Hòa chỉ nâng cấp từ dưới cống

trường trở về phía cầu Vạn, còn đoạn từ ngã ba đi vào tuyến đường liên xã đến công trường giữ nguyên cao độ, không nâng cao, thực tế đoạn đầu tuyến đường liên xã (từ phía Tây Trường THPT số 2 Tuy Phước) có độ dốc hướng ra đường Gò Bồi – Bình Định. Để khắc phục tồn tại nêu trên, giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Quang sớm khảo sát và có kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước cho tuyến đường liên xã, đoạn phía Tây từ Trường THPT số 2 Tuy Phước đến nhà ông Lý Trung Dung, thôn Lương Quang, xã Phước Quang.

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

1.1. Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm non xã Phước Nghĩa tại khu tái định cư thôn Huỳnh Mai để các cháu sớm ổn định việc học tập; vì hiện nay, do không có cơ sở nên phải mượn tạm nhà dân để giảng dạy và học tập.

Trả lời:

Hiện nay công trình xây dựng mới 01 phòng học của trường Mầm Non Phước Nghĩa (tại khu tái định cư thôn Huỳnh Mai) về cơ bản đã hoàn thành xong nhà lớp học, tường rào; tuy nhiên chưa đưa vào sử dụng được. Nguyên nhân do công tác san lấp mặt bằng xung quanh trường chưa hoàn thiện, bị nước mưa ngập, nên các cháu không thể vào học được. Ngày 18/12/2014, UBND đã ban hành Văn bản số 1083/UBND-XD đề nghị với Ban quản lý giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh - đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm tái định cư tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng để đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường

1.2. Cử tri xã Phước Quang đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tình trạng dạy thêm, dạy cưa, dạy kèm tại nhà giáo viên không có phép của các giáo viên ở bậc tiểu học và trung học cơ sở

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục & đào tạo và UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức quán triệt việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn đến mọi đối tượng liên quan nhằm thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, ngành trên lĩnh vực này. Nhìn chung, việc chấp hành của đại bộ phận giáo viên, học sinh của các trường trực thuộc Phòng trong thời gian qua là tốt, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên lén lút dạy thêm trái quy định rải rác ở một vài nơi (trong đó có xảy ra trên địa bàn xã Phước Quang). Giao Phòng GD&ĐT huyện nghiêm túc tiếp thu và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để sớm chấm dứt tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

2. Y tế, BHYT

2.1. Cử tri xã Phước Hoà phản ánh: Theo Luật Bảo hiểm y tế thì trẻ em dưới 06 tuổi được miễn phí khi khám, chữa bệnh, nhưng tại sao có trường hợp 01 trẻ em dưới 6 tuổi ở xã Phước Hoà, đăng ký khám, chữa bệnh ban

đầu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước nhưng khi khám tại Phòng khám khu vực Phước Hoà thì phải chi trả 30%. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng giải thích cho cử tri biết như vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

Trước ngày 01/11/2014, theo qui định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) nêu rõ: “ Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Do đó trẻ đăng ký khám chữa bệnh (KCB)ban đầu ở đâu phải khám ở đó, trừ trường hợp cấp cứu. Căn cứ theo phân hạng bệnh viện, quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho cơ sở khám chữa bệnh nơi điều trị một phần chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

- 70% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.

- 50% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II.

- 30% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I hoặc hạng đặc biệt.

Nếu ở thời điểm này trẻ đi khám trái tuyến tại Phòng khám khu vực Phước Hoà là cơ sở y tế xếp hạng IV phải cùng chi trả 30% là đúng.

Được sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT, ngày 30/10/2014 BHXH tỉnh Bình Định có Văn bản số 761/BHXH-GDBHYT về việc “Chuyển tuyến KCB đối với bệnh nhân BHYT”, trong đó nêu rõ **kể từ ngày 01/11/2014** một số đối tượng trong đó có trẻ em dưới 6 tuổi nếu đăng ký KCB tại Trạm y tế xã khi đến KCB tại cơ sở KCB tuyến huyện nơi ký hợp đồng để tổ chức KCB tại Trạm y tế xã và ngược lại thì **không cần có giấy giới thiệu chuyển tuyến**.

2.2. Cử tri xã Phước Thành phản ánh: Ông Trần Bùi Nghê ở xã Phước Thành có tham gia đóng BHYT năm 2014, vừa qua ông có đến Viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh để khám, mổ mắt, nhưng khi đến khám, mổ mắt, Viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận BHYT năm 2014 mà đòi BHYT năm 2013 như vậy có đúng không? Nếu cần giữ BHYT năm 2013 thì ngành Bảo hiểm xã hội phải thông báo rộng rãi để nhân dân biết.

Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Luật BHYT qui định : “ Đối với người tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT; **riêng đối với quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 180 ngày, kể từ ngày đóng BHYT**”. Cụ thể là các đối tượng sau: Học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; thân nhân của người lao động mà người lao

động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình; Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

Nếu ông Trần Bùi Nghê là một trong những đối tượng nêu trên (vì kiến nghị của cử tri không nêu rõ ông Nghê là đối tượng nào, tham gia BHYT và đi KCB tại thời gian nào trong năm) và thời điểm ông đi khám bệnh phải sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao nhưng thẻ BHYT năm 2014 có giá trị chưa đủ 180 ngày, ông phải xuất trình thẻ BHYT năm 2013 hoặc có xác nhận của BHXH tỉnh Bình Định để chứng minh thẻ BHYT của ông có giá trị liên tục trên 180 ngày là đúng qui định của Luật BHYT. Có thể do sơ suất, Bệnh viện nơi làm thủ tục chuyển viện cho ông vào Viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh chưa hướng dẫn cho ông rõ.

3. Văn hóa – Thông tin

Cử tri xã Phước Thành đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh giờ hoạt động của các dịch vụ Internet; vì thời gian hoạt động của các cơ sở này không đúng theo qui định làm ảnh hưởng việc học tập của các em học sinh.

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn xã Phước Thành có 07 điểm kinh doanh dịch vụ internet đủ điều kiện hoạt động. Trong năm 2014, Đội Kiểm tra liên ngành 178-814 xã Phước Thành đã tổ chức 02 đợt kiểm tra hoạt động của các điểm dịch vụ trên địa bàn; qua kiểm tra, nhìn chung hoạt động kinh doanh internet của hầu hết các điểm trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, có một vài điểm chưa thực hiện đúng quy định về giờ mở, đóng cửa; Đội Kiểm tra liên ngành 178-814 xã đã nhắc nhở. Đặc biệt, qua thực tế tình hình trên, UBND xã Phước Thành đã mời chủ của 07 dịch vụ này lên quán triệt các nội dung theo quy định của Nhà nước, trong đó có việc chấp hành giờ mở, đóng cửa.

Việc kinh doanh ở một số điểm dịch vụ internet trên địa bàn xã Phước Thành quá giờ theo phản ánh của cử tri là chính xác. Yêu cầu UBND xã Phước Thành tăng cường chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178-814 xã Phước Thành có kế hoạch tiếp tục theo dõi và phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178-814 huyện để kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm dịch vụ kinh doanh internet không chấp hành đúng thời gian đóng, mở cửa trong thời gian tới.

VII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1. Cử tri xã Phước Thành Ông Trần Đình Xiếp ở xã Phước Thành đi thoát ly năm 1963, đến năm 1975, gia đình được tin báo ông Xếp chết nhưng không rõ chết trong trường hợp nào. Gia đình đã làm thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu cho ông Xiếp, nhưng đến nay vẫn chưa được phong tặng danh hiệu gì. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xác minh, hướng dẫn gia đình làm thủ tục để xét phong tặng danh hiệu cho ông Xiếp (nếu hy sinh).

Trả lời:

Ông Trần Đình Xiếp, sinh năm: 1937, nguyên quán: Thôn Cảnh An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, theo Quyết định số 12 ngày 09/02/1988, số sổ vàng 803 (diện nhân dân).

Căn cứ Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 01/2002/PLUBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 sửa đổi Điều 22, Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Tháng 9 năm 2004, ông Trần Đình Bồng là em ruột của ông Trần Đình Xiếp, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành đứng ra xác lập hồ sơ giải quyết chế độ cho ông Trần Đình Xiếp, người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Ngày 20/11/2004 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5685/QĐ-LĐTBXH giải quyết trợ cấp một lần ông Trần Đình Xiếp với số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho ông Trần Đình Bồng nhận hưởng và Phòng Lao động-TB&XH huyện đã chi trả số tiền trên cho ông Trần Đình Bồng nhận.

Về nội dung cử tri kiến nghị nêu:... *Gia đình đã làm thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu cho ông Xiếp, nhưng đến nay chưa được phong tặng danh hiệu gì, đến nay, ngoài chế độ chính sách đã giải quyết cho ông Trần Đình Xiếp nêu trên, đến nay Phòng Lao động-TB&XH huyện không nhận được thủ tục hồ sơ gì có liên quan đến việc đề nghị phong tặng danh hiệu cho ông Xiếp của gia đình ông.*

Vì nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu không rõ về trường hợp của ông Trần Đình Xiếp, đề nghị gia đình ông Trần Đình Xiếp liên hệ với UBND xã Phước Thành trình bày rõ hơn để được xem xét và hướng dẫn thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

VIII. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Cử tri các xã: Phước An, Phước Hòa kiến nghị: Một số thanh niên tại thôn Quy Hội (Xóm 1B) và Đại hội, xã Phước An thường xuyên tụ tập, bắt gà trộm của nhân dân về ăn nhậu, quậy phá, gây gỗ đánh nhau; bà con đã phản ảnh với Công an xã nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp nào ngăn chặn. Một số thanh niên khác tại thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa cũng thường xuyên tụ tập, gây gỗ, đánh nhau, làm bất ổn tình hình an ninh chính trị của địa phương. Đề nghị ngành chức năng sớm điều tra và có biện pháp xử lý cứng rắn đối với các đối tượng nêu trên trên.

Trả lời:

Trong thời gian gần đây, các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích thường xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm từ 22h

đến sáng hôm sau trên các địa bàn phức tạp về tình hình ANTT nhằm đẩy đuổi các tệ nạn xã hội nhất là tình hình trộm cắp tài sản, băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng (TTCC). Mỗi đêm tổ chức tuần tra 02 tổ, một tổ tuần tra ở các xã cánh Bắc, một tổ tuần tra ở các xã cánh Nam.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 642/KH-CAH-ĐTTH ngày 02/7/2014 về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức; đồng thời, triển khai Kế hoạch này đến chính quyền 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các đội nghiệp vụ Công an huyện để phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã tiến hành rà soát, lên danh sách và đấu tranh triệt xóa 8 nhóm với 59 đối tượng chuyên sử dụng hung khí gây rối TTCC, đánh nhau và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an huyện thường xuyên mở các lớp giáo dục, tuyên truyền pháp luật; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Trên địa bàn Xã Phước An, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã triệt xóa 2 nhóm – 18 đối tượng đánh nhau gây rối TTCC, phạt hành chính 18.000.000đ; khởi tố 3 vụ - 6 đối tượng trộm cắp tài sản. Diễn hình vào ngày 11/8/2014 nhóm thanh niên ở các thôn: An Hòa 1, An Sơn, Quy Hội, xã Phước An gồm khoảng 15 đối tượng do Võ Thành Luân, Bùi Đức Tùng ở thôn An Hòa 1 cầm đầu, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng do Nguyễn Thanh Toại ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành cầm đầu nên đã sử dụng hung khí kéo đến tại Cầu Bản, thôn Bình An 2, xã Phước Thành để giải quyết mâu thuẫn. Công an huyện Tuy Phước phối hợp Công an các xã: Phước An, Phước Thành kịp thời nắm tình hình nên đã ngăn chặn không để xảy ra đánh nhau gây thương tích; tịch thu hung khí, gồm 2 mã tấu, nhiều khúc cây bạch đàn dài khoảng 1m2; xử lý vi phạm hành chính các đối tượng tham gia, phạt tiền tổng số: 15.000.000đ.

Về tình hình một số thanh niên tại thôn Quy Hội (Xóm 1B) và Đại Hội, xã Phước An thường xuyên tụ tập, bắt trộm gà của nhân dân về ăn nhậu, quậy phá gây rối đánh nhau: Nhóm thanh niên tại thôn Quy Hội (Xóm 1B) nổi lên một số đối tượng như Nguyễn Tây, Hồ Văn Vĩ, Nguyễn Ngọc Tân, Hồ Văn Tân,... và thôn Đại Hội một số đối tượng như Lê Trung Nghĩa, Trần Vũ Long,... thường xuyên tụ tập, gây rối đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Công an huyện đã phối hợp Công an xã Phước An gọi, hỏi, răn đe, đưa số đối tượng này vào diện quản lý thanh niên chậm tiến tại địa phương. Đến nay cơ bản đã quản lý được số đối tượng này, nếu xảy ra vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với địa bàn Xã Phước Hòa, Công an huyện đã phối hợp cùng Công an xã Phước Hòa triệt xóa 3 nhóm – 12 đối tượng đánh nhau gây rối TTCC, xử phạt hành chính 10 đối tượng (5 đối tượng thuộc xã Phước Hòa và 5 đối tượng ở xã Phước Sơn) với tổng số tiền: 7.500.000đ; gọi, hỏi, răn đe 7 đối tượng và đưa vào diện quản lý thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương.

Về tình hình một số thanh niên tại thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa thường xuyên tụ tập, gây gổ, đánh nhau gây mất tình hình an ninh chính trị của địa phương: Tại thôn Huỳnh Giản nổi lên có 2 băng nhóm:

+ Nhóm ở xóm Huỳnh Nam do Trương Văn Đước cầm đầu gồm 4 đối tượng;

+ Nhóm ở xóm Huỳnh Đông do Võ Mệnh cầm đầu gồm 3 đối tượng;

Hai nhóm này có mâu thuẫn dẫn đến tụ tập, gây gỗ đánh nhau, gây mất ANTT tại địa phương, Công an huyện Tuy Phước đã phối hợp Công an xã Phước Hòa gọi, hỏi, răn đe các đối tượng và đưa vào diện quản lý thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương. Đến nay tình hình đã tương đối ổn định.

2. Cử tri xã Phước Hưng đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Thực hiện Kế hoạch số 496/KH-CAT-PC67 ngày 13/3/2014 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn nông thôn, ngày 19/3/2014 Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 249/KH-CAH-GT-TTCD về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trên địa bàn huyện, nhất là các khu vực, địa bàn nông thôn; chú trọng công tác giáo dục ATGT trong trường học và hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể, chính quyền địa phương. Phối hợp Công an các xã, thị trấn duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ở các tuyến giao thông nông thôn. Qua thời gian thực hiện, kết quả đã tổ chức tuần tra kiểm soát 256 ca, 1.024 lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS); lập biên bản 1.024 trường hợp (ô tô 110, mô tô 971, xe đạp máy 24); ra quyết định tạm giữ 477 xe; xử lý phạt tiền 978 trường hợp (ô tô 92, mô tô 862, xe đạp máy 24) với số tiền 595.450.000 đồng. Phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn 01 tháng đối với 27 trường hợp (ô tô 7, mô tô 20);

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông- trật tự cơ động (CSGT-TTCD) công an huyện phối hợp cùng Công an xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nông thôn đã tổ chức tuần tra kiểm soát 44 ca, 385 lượt CBCS; lập biên bản 329 trường hợp vi phạm (ô tô 8, mô tô 321); ra quyết định tạm giữ 234 xe; xử lý phạt tiền 278 trường hợp (ô tô 7, mô tô 271), số tiền 165.550.000 đồng.

Qua đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn năm 2014 được kiềm chế, giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt công tác đạt được, còn một số bất cập như sau:

Địa bàn rộng, một số đối tượng thanh, thiếu niên thường chạy xe lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông nhưng khi thấy lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thì cố tình trốn tránh, khi lực lượng CSGT đi thì tiếp tục vi phạm.

Mặt khác, từ ngày 01/7/2013, nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT, không còn trích lại cho ngân sách cấp xã để chi xăng,

dầu và bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã tham gia công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông nông thôn nên cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tuần tra kiểm soát của lực lượng Công an xã. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ đạo ATGT huyện tham mưu UBND huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí trích lại cho ngân sách cấp xã; lực lượng Công an xã không có kinh phí xăng dầu để triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên; do đó công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín tuyến, địa bàn nông thôn chưa đảm bảo. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đề nghị Công an huyện chỉ đạo Công an giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X, UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TTHU;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. (92b) *Thuy*



Trần Hữu Lộc